
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
   วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
   ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช รองประธานสภาฯ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๓. นายสุโชค   กาญจนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุโชค   กาญจนา 
๔. นายคล่อง    ด าชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ด าชู 
๕. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศร์ 

๑๐. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
11. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 
12. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
๔. นายพิศณุ   ทองสง ที่ปรึกษานายกฯ พิศณุ   ทองสง 
๕. นางภรทิพย์   ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์   ดีทอง 
๖. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
๗. นายศุภโชค  สงชู ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภโชค  สงช ู
๘. นางพรรณี   ศรีจริต ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี   ศรีจริต 
9. นายปรัญญา  ทองนุ่น นิติกรช านาญการ ปรัญญา  ทองนุ่น 

      
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จ านวน ๑2 คน  เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ                                     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล     
ท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
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ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖6 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖6 ว่ามีข้อความตอน
ใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณ
การรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณจัดท าการพิจารณาตรวจสอบ วิ เคราะห์  และแก้ไ ข
งบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม  

ประธานสภาฯ       ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   

นายกเทศมนตรี                กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี ้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าประจะ 
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลท่าประจะอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลต าบล      
ท่าประจะ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ดังต่อไปนี้   
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๑. สถานะการคลัง 
                                                                   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ณ วันที่ 30 กันายน พ.ศ.๒๕๖6 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

                                                                     ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,662,065.84 บาท 
                                                                     ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน 46,294,170.42 บาท 
                                                                     ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,021,833.82 บาท 
                                                                     ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้    
                                                                              เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 1,๐57.๐๐ บาท 
                                                                      ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน      
                                                                               จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
                                                                   ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ๐.๐๐ บาท 
                                                              ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖5  
                                                                   2.๑ รายรับจริง จ านวน 43,184,269.31 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 198,860.84 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต จ านวน           
250,185.25 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 87,115.23 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 
จ านวน 241,297.๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  183,677.59 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน  1,215.๐๐ บาท  
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 21,140,780.40 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 21,081,138.00 บาท 

2.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน    
2,732,915.00 บาท 

2.๓ รายจ่ายจริง จ านวน 36,520,701.03 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง        จ านวน  ๑3,209,295.๙6 บาท 
งบบุคลากร    จ านวน  ๑3,710,086.65 บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  5,765,830.39   บาท 
งบลงทุน        จ านวน  2,347,337.73     บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน ๑,488,150.00   บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน   ๐.๐๐   บาท 

2.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ       
                                                                       วัตถุประสงค์ จ านวน 910,385.๐๐ บาท 
                                                                  2.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่         
                                                                       จ านวน 2,962,567.๐๐ บาท   
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                                                                  2.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                                               
  ๐.๐๐ บาท 

                                                                   2.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน ๐.๐๐ บาท 
                                                              ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7 ประมาณการ

รายรับ เป็นเงิน 45,300,0๐๐.๐๐   บาท 
                                                                     รายได้จัดเก็บ  1,015,400.๐๐ บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               22,205,00๐.๐๐ บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               
๒2,079,600.๐๐ บาท 

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เป็นเงิน 45,300,0๐๐.๐๐ บาท 

งบกลาง  ๑5,124,509.๐๐ บาท 
งบบุคลากร  ๑6,685,18๐.๐๐ บาท 

                                                                งบด าเนินงาน  9,565,324.๐๐ บาท 
งบลงทุน  2,083,187.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุน  ๑,841,80๐.๐๐ บาท 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ใน
แผนพัฒนาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖7 เพ่ือสภาเทศบาลต าบล
ท่าประจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตาม
ร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

เลขานุการสภาฯ                                       ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการอภิปรายและอธิบายวิธีการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในประเด็นขั้นรับหลักการ โดยให้ที่
ประชุมปรึกษาและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖7 หรือไม่ กรณีที่มี
สมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ประธานสภาฯ                 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายปราโมทย์  ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภาตามที่ผมได้ดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 โดยทั่วไปแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรงบประมาณค่อนข้างครอบคลุมทุกด้านหลายๆ โครงการก็เป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ    
ที่เสนอมา  
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ประธานสภาฯ                                          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 วาระที่ ๑             
(ขั้นรับหลักการ) หรือไม่ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ     ๑2   เสียง 
                  ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
                  งดออกเสียง  -     คน 
ประธานสภาฯ                                         เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ                                       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่งก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย ข้อ 103 (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ประธานสภาฯ          ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จ านวน ๓ - 
๗ คน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือเลือกทีละคนตามล าดับจนครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์                   ผมขอเสนอ ให้ พิ จ า รณาคัด เ ลื อกคณะกรรมการแปรญัตติ                   
จ านวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ                        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                                     นายสุทิน  ประทุมเมศร ์ผู้รับรอง      
                        นายอภิเชษฐ ์  ไชยเดช ผู้รับรอง      
ประธานสภาฯ              ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่                                                                                 

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ 
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน ๓ คน หรือไม ่ด้วย 
การยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑2  เสียง   
     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     งดออกเสียง  -  คน 
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ประธานสภาฯ             ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
เรียงตามล าดับจนครบ ๓  คน ขอเชิญครับ 

นายสุทิน   ประทุมเมศว์ ผมขอเสนอ นายจรรยา  หยูคล้าย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         
คนที่ ๑   

ประธานสภาฯ                        ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 นายปราโมทย์   ชูทิพย์ ผู้รับรอง  
                                                              นายคล่อง   ด าชู   ผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ             ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าที่
ประชุมสภาเทศบาล มีมติเลือก นายจรรยา   หยูคล้าย  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนที่ ๑   

ประธานสภา ฯ             ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒      
ขอเชิญครับ 

นายปราโมทย์  ชูทิพย์              ขอเสนอ นายอุดร   บุรีภักดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  
ประธานสภาฯ                          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   นายณฐภัทร   กลับศรี  ผู้รับรอง    

 นายจรรยา   หยูคล้าย  ผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ               ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าที่
ป ระชุ มสภา เทศบาล  มี มติ เ ลื อก  นายอุดร   บุ รี ภั กดี  เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒  

ประธานสภา ฯ             ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓      
ขอเชิญครับ 

นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช                   ขอเสนอ นายณฐภัทร   กลับศรี เป็น คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  
ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรองด้วยครับ                                                                      
                         นายสานนท์   ณ นคร ผู้รับรอง   
               นายสุโชค  กาญจนา ผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ              ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมี    
มตเิลือก นายณฐภัทร   กลับศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  

                โดยที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ดังนี้ 

๑. นายจรรยา   หยูคล้าย  
   ๒. นายอุดร   บุรีภักดี 
   ๓. นายณฐภัทร   กลับศรี 

ประธานสภาฯ       ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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นายปราโมทย์  ชูทิพย์                      ผมขอเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ  โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง
วันที่ 4 - 6 สิงหาคม  ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.      
ณ. ห้องสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ      

ประธานสภาฯ                          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                            นายชมัยพร   พิทักษ์ ผู้รับรอง      
                        นายคล่อง   ด าชู  ผู้รับรอง      
ประธานสภาฯ               ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่     

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติในระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม  ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐  น.  ณ. ห้องสภาเทศบาลต าบลท่าประจะหรือไม่ 
ด้วยการยกมือ   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑2  เสียง   
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  -  คน 
ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกัน

พิจารณาเลือกประธาน เลขานุการกรรมการ และวันก าหนดพิจารณา
ค าแปรญัตติ 

ระเบียบวาระ 4                        การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จ านวน 2 รายการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอเชิญครับ  

เลขานุการสภาฯ                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและขอเชิญนายเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ตามญัตติที่ เสนอต่อสภาเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ในครั้งนี้ โอนมาเพ่ือปรับปรุงห้อง
ประชุมเนื่องจากห้องประชุมของเรายังคับแคบประกอบกับปลาย
เดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีการจัดประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ
ของอ าเภอชะอวด ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโดยจะมี
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ท่าน และห้อง
ประชุมของเราไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ จึงได้
ปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลแล้วเห็นว่าอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ
พอที่จะสามารถโอนงบประมาณเหลือจ่ายได้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
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จากสภาฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 จ านวน 2 รายการดังนี้  
 1. ขอโอนลดแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ จ านวน 18,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 92,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย        
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจ านวน ๑ เครื่อง (ส านักปลัด) 
จ านวนเงิน 27,200 บาท 
 2.ขอโอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  
250 ,000 บาท  และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ  โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย      
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ (ส านักปลัด) 
จ านวน 300,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน          
2 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ ให้อนุมัติด้วย      
การยกมือ  

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑2  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   คน  

ระเบียบวาระ 5                                   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ                                  มีสมาชิกสภาท่ านใดมี เรื่ อ ง ใดที่ จะเสนอให้ที่ ประชุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

ทุกท่านผมมีเรื่องที่จะฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด
บริเวณหมู่ท่ี 4  ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่



-๙- 

 

มีการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา   
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ สืบเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ได้ฝากอยากสอบถามมายัง
ฝ่ายบริหารว่าถนน คสล.ที่สภาเทศบาลต าบลท่าประจะได้อนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้นจะเริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ 

นายสานนท์ ณ นคร ตามที่ท่าน สท.ปราโมทย์   ชูทิพย์ ได้สอบถามก็มีพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ได้สอบถามผมมาแล้วเหมือนกันซึ่งผมก็ได้ตอบไปแล้วว่า
อยู่ระหว่างด าเนินการเพราะในพื้นที่หมู่ท่ี ๒ ได้ด าเนินการไปแล้ว 

นายสุทิน   ประทุมเมศร ์ เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. เรื่องเสาไฟฟ้าที่วางอยู่ข้างถนนสายหนองหอยชาวบ้านเขาถามมา

ว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการติดตั้ง ชาวบ้านเขาต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรในสวนเงาะบริเวณชลประทานสายดี 
2.ตามที่ท่าน สท.สานนท์ ณ นคร ได้แจ้งไปแล้วเรื่องการก่อสร้าง
ถนน คสล. เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ 3 ได้สอบถามมาว่าท าไม
ของหมู่ที่ ๒ ด าเนินการแล้วแต่ของหมู่ที่ ๓ ยังไม่ได้ด าเนินการซึ่งผม
ก็ได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้ว 
3.ด้วยพี่น้องชาวบ้านที่ใช้เส้นทางบ้านท่าเรือ – ทุ่งบางถ้วย แจ้งว่าที่ 
บริเวณหัวสะพานพ้ืนของถนนต่างระดับกับพ้ืนของสะพาน ท าให้
ชาวบ้านที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับอุบัติเหตุ ขอให้ด าเนิน
แก้ไขให้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตในพ้ืนที่ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่
หลายสายแล้วแต่ติดอยู่ที่สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกอยู่ ผมคิดว่าคง
จะไม่ช้าเพราะผู้รับเหมาก็เร่งด าเนินการ 

 ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖6 

ปิดประชุม   เวลา ๑๑.12 น. 
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